



ที่ ศป ๐๐๒๖/ว ๕๔

ถึง ส่วนราชการทุกส่วนราชการ จังหวัดทุกจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง องค์การมหาชน  
องค์กรอิสระ หน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง  
เขตในกรุงเทพมหานครทุกเขต สภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์  
และสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย

ด้วย คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการ  
คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด และได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ  
เบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ปรากฏว่า มีผู้ผ่านการ  
ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นฯ จำนวน ๓๓ คน ในกรณี ก.ศป. ได้กำหนดให้เชิญชวนบุคคลในแวดวงกฎหมายและ  
การบริหารราชการแผ่นดินให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นฯ เพื่อนำไป  
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

สำนักงานศาลปกครองจึงขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อโปรดทราบ  
โดยทั่วกันและเชิญชวนให้บุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินแสดงความคิดเห็น  
เกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นฯ ตามประกาศ ก.ศป. ใน QR Code ท้ายหนังสือ ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ในการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวขอให้ผู้แสดงความคิดเห็นระบุชื่อตัว  
และชื่อสกุลจริงพร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้วย ซึ่งสำนักงานศาลปกครอง  
จะเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ไว้เป็นความลับและจะนำไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดเท่านั้น โดยอาจแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

๑. จัดทำเป็นหนังสือเจ้าหน้าที่ของถึง “เลขานุการคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด” สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครอง ชั้น ๔  
โซน c ที่ทำการสำนักงานศาลปกครองชั่วคราว อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (อาคารบริหาร ๑)  
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โดยวงเล็บที่หน้าของว่า  
“ความคิดเห็นในการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด”

๒. ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : sotoso\_b@admincourt.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคุณมาก



ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อ  
ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติฯ

